



แถลงการณ์ถึงสหรัฐอเมริกาและอาเซียน เรื่องเมียนมา

แถลงการณ์ถึงสหรัฐอเมริกาและอาเซียนเรื่องเมียนมาก่อนการประชุมสุดยอด ที่จะเกิดขึ้นในกรุงวอชิงตัน

สมาชิกรัฐสภาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกร้องให้สหรัฐฯ และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ใช้โอกาสในการประชุมสุดยอดที่กำลังจะจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตัน เพิ่มมาตรการกดดันต่อคณะรัฐบาลทหารเมียนมาที่ได้ทำการรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว และเปลี่ยนให้ประเทศตกอยู่ภายใต้การจลาจลนับแต่บัดนั้นมา

ผู้นำของอาเซียนและสหรัฐอเมริกาได้ประกาศว่าเขาท้งหลายตั้งใจที่จะปรับปรุงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของเขาเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนอาเซียนและสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้กลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน (ASEAN Parliamentarians for Human Rights: APHR) แนะนำให้ผู้นำเหล่านี้มีมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อจัดการกับภัยคุกคามต่อสันติภาพ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันเกิดขึ้นจากวิกฤตในเมียนมา

“ขอให้ปีที่ 45 ของความสัมพันธ์สหรัฐฯ-อาเซียนเป็นโอกาสสำหรับทั้งรัฐบาลสหรัฐฯ และอาเซียน ในการเริ่มต้นช่วงเวลาใหม่ในความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง และนำเรื่องสิทธิมนุษยชนและการป้องกันการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนในเมียนมาและที่อื่นๆ ใส่วิวเป็นลำดับแรกๆ ของวาระที่ต้องกระทำ ผู้นำเหล่านี้ไม่สามารถเพิกเฉยต่อภัยคุกคามที่คณะรัฐประหารเมียนมาเป็นผู้กระทำต่อความมั่นคงของประชาชนหลายล้านคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อีกต่อไป” ชาร์ลส์ ซานติเอโก (Charles Santiago) สมาชิกวุฒิสภามาเลเซีย และประธาน APHR กล่าว

วิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งหมดเกิดจากคณะรัฐประหารที่นำโดยพลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย (Min Aung Hlaing) ที่ได้โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดย นำโดย ออง ซาน ซู จี (Aung San Suu Kyi) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021 ประชาชนชาวเมียนมาได้ลุกขึ้นมาต่อต้านคณะรัฐประหารอย่างกล้าหาญ แต่กลับถูกคณะรัฐประหารก่อความโหดร้ายป่าเถื่อนอย่างเป็นวงกว้างเพียงเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ของประเทศ ตามที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ระบุว่า การกระทำที่เกิดขึ้นเหล่านี้อาจรวมกันเป็นอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ



ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

ตลอดปีที่ผ่านมา คณะรัฐบาลทหารเมียนมาได้ละเลยฉันทามติ 5 ข้อของอาเซียน ซึ่งได้เห็นพ้องกันเมื่อเดือนเมษายน 2021 และได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา กระนั้นก็ตาม ความรุนแรงยังคงไม่ลดลง ไม่มีการเจรจาระหว่างคณะรัฐประหารและกลุ่มต่อต้าน รวมถึงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ยังเข้าไม่ถึงประชาชนชาวเมียนมาอย่างแท้จริง

การประชุมสุดยอดนี้จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับพันธมิตรที่จะทำงานร่วมกันเพื่อออกมาตรการที่ทำให้ มิน อ่อง หล่าย และคณะรัฐประหารชดใช้ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อตกลงที่พวกเขาได้ประกาศยอมรับเอง

“ความเป็นมนุษย์คือสิ่งเชื่อมโยงเราเข้าด้วยกันจากแปซิฟิกข้ามไปยังที่อื่นๆ ของโลก เราต้องยืนเคียงข้างกันต่อหน้าการกระทำที่โหดร้ายทารุณเหล่านี้ ทั้งชาวอาเซียนและชาวอเมริกัน ในฐานะที่เรามีข้อกังวลร่วมกันต่อประชาชนชาวเมียนมา บัดนี้คือเวลาสำหรับอาเซียนและสหรัฐฯ ที่จะทำให้พันธมิตรทางประวัติศาสตร์มีความหมายขึ้นมาต่อประชาชนอย่างแท้จริง” เมอร์ซี บาเรนด์ส์ (Mercy Barends) สมาชิกวุฒิสภาอินโดนีเซีย และสมาชิก APHR กล่าว

เราขอกระตุ้นเตือนให้สหรัฐฯ และอาเซียนมีมาตรการที่เข้มแข็งมากกว่านี้ รวมถึงการยับยั้งการเป็นสมาชิกของเมียนมาในกลุ่มนี้ลงชั่วคราว การห้ามการเดินทางภายในภูมิภาคของ มิน อ่อง หล่าย และเหล่าแม่ทัพของเขา รวมถึงการลงโทษที่มุ่งไปที่ผู้นำคณะรัฐประหารโดยตรง ทั้งนี้ สหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการการลงโทษตั้งแต่มีการรัฐประหารแล้ว แต่ควรเพิ่มมาตรการที่จริงจังกว่านี้ รวมถึงมาตรการต่อบริษัทน้ำมันและแก๊สของเมียนมาที่ชื่อว่า “Myanmar Oil and Gas Enterprise” (MOGE) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของ และสร้างรายได้ให้กับคณะรัฐประหารกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์

เราขอเร่งให้รัฐบาลสหรัฐฯ และอาเซียนพบกับตัวแทนจากรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (National Unity Government: NUG) อย่างเปิดเผย เนื่องจากเป็นตัวแทนของรัฐบาลที่มาจากทางเลือกตั้งอย่างเป็นประชาธิปไตย และได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเมียนมาส่วนใหญ่

สุดท้ายนี้ เราเรียกร้องให้สหรัฐฯ และอาเซียนทำงานร่วมกันเพื่อส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนที่สุดเพื่อรักษาชีวิตประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวเมียนมาต้องการ การช่วยเหลือนี้ควรส่งผ่านองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรท้องถิ่นในเมียนมาให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ความช่วยเหลือเหล่านี้ไปถึงผู้คนที่ต้องการอย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สหรัฐฯ และชาติสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย ควรเปิดรับผู้หลบหนีจากการถูกกักขังแกล้งรังแกและความรุนแรง และให้ที่ลี้ภัยแก่พวกเขา

APHR ได้ยื่นหยัดเพื่อช่วยเหลือสหรัฐฯ และอาเซียน เนื่องจากทั้งคู่ได้ก่อตั้งและดำเนินนโยบายเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตครั้งนี้ และเรายังคงเฝ้าดูเพื่อให้แน่ใจว่าก้าวต่อไปของสหรัฐฯ และอาเซียนจะเป็นไปเพื่อสนับสนุนความปรารถนาของประชาชนชาวเมียนมาที่มุ่งต่อสันติภาพและประชาธิปไตย